



องค์การบริหารส่วนตำบลเนินบึง  
 วันที่ ๐๙๕ / ๒๕๖๒  
 วันที่ ๐๔ ส.ค. ๒๕๖๒  
 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ ศธ ๐๕๖๗.๙/ ๑๗๓๐

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ๑ ถ.อุทงนอก เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ Spec การจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทำงาน การตรวจรับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปี หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภาคปฏิบัติ” รุ่น ๘ - ๑๓

เรียน นาย กอบจ./นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อีกทั้งยังมีหนังสือชักชวน หนังสือข้อหารือต่างๆ ได้แจ้งเวียนให้ทราบจำนวนมาก และยังคงพบปัญหาด้านการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนในปริมาณมากเช่นกัน กระบวนการจัดหาพัสดุกำหนดไว้มีทั้งหมด ๒๒๓ ข้อ โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ การแก้ไข การรายงานผลแผน การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทำงาน การตรวจรับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ และยังมีปัญหาในแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ที่ อปท. ยังไม่มีความเข้าใจและเชื่อมั่นที่จะดำเนินการ เนื่องจากการกลัวการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ปัญหาอีกประการหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ การรับรองแบบก่อสร้างโดยวิศวกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำมาซึ่งการระงับหรือชะลอการจ้างก่อสร้างทุกประเภท และล่าสุดกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลว.๖ ก.ย. ๒๕๖๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางรวมถึงช่างผู้ควบคุมงานด้วย ส่วนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) มีสูตรปรับราคาที่ใช้ ๓๔ สูตร สำหรับงานก่อสร้าง ๓๕ ประเภท แต่ท้องถิ่นหลายแห่งมิได้นำมาถือปฏิบัติ จนเกิดข้อทักท้วงเรียกคืนเงินจาก สตง. เนื่องจากกรณีไม่ได้ทำการเปรียบเทียบราคาคว่ำสุดก่อสร้างในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมต่อเนื่องเพิ่ม อีก ๖ รุ่น ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา / กรุงเทพมหานคร / พิษณุโลก / สุราษฎร์ธานี / เพชรบุรี (ชะอำ) และ อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือทางเว็บไซต์ [www.training59.com](http://www.training59.com) หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๘๓-๔๗๔๗, ๐๙๒-๒๖๙-๓๑๑๓ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (๓ วันเต็ม) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามระเบียบที่หน่วยงานรัฐอื่นกำหนดไว้ โดยได้เชิญวิทยากรจำนวน ๔ ท่าน จากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันจิต พงษ์นิรันดร์)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ